



ข่าวประชาสัมพันธ์

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

114 สุขุมวิท 23 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 โทรศัพท์ 0-2649-5005 ภายใน 5666  
โทรศัพท์/โทรสาร 0-2258-0311

ข่าวจากหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ

ฉบับประจำวันที 30 เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2550 หน้า

ศูนย์สารสนเทศและการประชาสัมพันธ์ ได้จัดระบบข่าวสิ่งพิมพ์ สนใจดูที่ได้ <http://news.swu.ac.th/newsclips/>

## 'นรนิติ' ลุ้นร่าง รธน.ผ่านประชามติ



นายบรรณิตรี เศรษฐบุตรี ประธานสภาร่างรัฐธรรมนูญ ร่วมกับชาวไทย นับหมื่นคนพร้อมใจกันสวมเสื้อเหลือง เดินเทิดพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา โดยมีประชาชนนับหมื่นคนพร้อมใจสวมเสื้อเหลือง ร่วมเดินเทิดพระเกียรติจากลานพระบรมรูปทรงม้า ไปที่ท้องสนามหลวง ทั้งนี้ นายบรรณิตรีให้สัมภาษณ์ถึงการชุมนุมของกลุ่ม นปค.ที่อาจส่งผลต่อการตัดสินใจของประชาชนในการลงประชามติร่างรัฐธรรมนูญว่า การชุมนุมของกลุ่มมีอบและปัจจัยทางการเมืองล้วนมีผลกระทบต่อทั้งนั้น เป็นหน้าที่ ส.ส.ร.ที่ต้องช่วยกันเผยแพร่สาระสำคัญใน

เมื่อวันที่ 29 ก.ค. ที่ลานพระบรมรูปทรงม้า นายบรรณิตรี เศรษฐบุตรี ประธานสภาร่างรัฐธรรมนูญ เป็นประธานเปิดงานเดินเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา โดยมีประชาชนนับหมื่นคนพร้อมใจสวมเสื้อเหลือง ร่วมเดินเทิดพระเกียรติจากลานพระบรมรูปทรงม้า ไปที่ท้องสนามหลวง ทั้งนี้ นายบรรณิตรีให้สัมภาษณ์ถึงการชุมนุมของกลุ่ม นปค.ที่อาจส่งผลต่อการตัดสินใจของประชาชนในการลงประชามติร่างรัฐธรรมนูญว่า การชุมนุมของกลุ่มมีอบและปัจจัยทางการเมืองล้วนมีผลกระทบต่อทั้งนั้น เป็นหน้าที่ ส.ส.ร.ที่ต้องช่วยกันเผยแพร่สาระสำคัญใน

ร่างรัฐธรรมนูญให้ประชาชนเข้าใจมากที่สุด และลงใจให้ประชาชนรับร่าง ส.ส.ร.ต้องทำงานหนัก

### คาดคนออกไปใช้สิทธิ 50%

นายวิรุณ ตั้งเจริญ อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) เปิดเผยว่า มศว เตรียมจัดอภิปรายเรื่องการลงประชามติรัฐธรรมนูญ ในวันที่ 2 ส.ค.นี้ ที่ มศว ประสานมิตร และวันที่ 8 ส.ค. ที่ มศว องครักษ์ จ.นครนายก เพื่อเตรียมความพร้อมให้ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ พนักงาน นิสิตและประชาชนที่สนใจได้ทำความเข้าใจการลงประชามติร่างรัฐธรรมนูญ แต่จะไม่มีกรขึ้นนำให้รับหรือไม่ รับร่าง อยากให้คนไทยทุกคนตัดสินใจเอง อย่าฟังเสียงโฆษณาหรือการบงคับของใครทั้งสิ้น

“ในส่วนของมหาวิทยาลัยนั้น ผมได้ให้นโยบายว่าต้องสร้างความเข้าใจ และให้ทุกคนตื่นตัวออกไปในสิทธิ โดยเฉพาะนิสิต เชื่อว่าหากพวกเขามีความเข้าใจ เขาต้องออกไปใช้สิทธิอย่างแน่นอน ครู อาจารย์ ครอบครัว พ่อแม่ สังคม สื่อ ต้องช่วยกันอธิบายสร้างความเข้าใจให้กับกลุ่มเยาวชน ผมยังมองในทางบวกว่า กลุ่มเยาวชนจะกระตือรือร้นออกไปใช้สิทธิอย่างเต็มที่ คาดว่าการลงประชามติในวันที่ 19 ส.ค.นั้น คนทุกกลุ่มจะไปลงประชามติเฉลี่ยแล้วน่าจะประมาณ 50%” นายวิรุณกล่าว